

บาท/ดอลลาร์ภาคป่ายแกว่งตัวในกรอบ, รอดูศก.สหรัฐ-ประชุมอีซีบี

*บาท/ดอลลาร์ภาคป่ายแกว่งตัวอยู่ในกรอบ หลังขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน เช่นเดียวกับสกุลเงินภูมิภาค ซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก โดยนักลงทุนยังรอดูข้อมูลในตลาดแรงงานของสหรัฐ และทิศทางนโยบายการเงินของยูโรโซนต่อไป

*สกุลเงินของประเทศตลาดเกิดใหม่แทบไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้ ขณะที่ตลาดหุ้นภูมิภาคปรับตัวขึ้น แม้จีนเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมภาคการผลิตอ่อนแอลงก็ตาม

*รัฐบาลจีนเปิดเผยในวันนี้ว่า ดัชนี PMI ของทางการจีน ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 27 เดือน สู่ระดับ 51.1 ในเดือนส.ค. ต่ำกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ์ในผลสำรวจของรอยเตอร์ที่ 51.2

*ขณะที่ ผลสำรวจของเอชเอสบีซี ระบุว่า ภาคการผลิตของจีนขยายตัวในระดับต่ำสุดรอบ 3 เดือน ในเดือนส.ค. โดยผลผลิตและคำสั่งซื้อใหม่ปรับตัวลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว แม้ว่ารัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเพื่อสร้างเสถียรภาพ

*ผลสำรวจระบุว่า ภาคการผลิตของยูโรโซน ชะลอตัวมากกว่าคาดเล็กน้อย ในเดือนส.ค. โดยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของมาร์กิต ร่วงลงสู่ระดับ 50.7 ในเดือนส.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบกว่า 1 ปี ขณะที่โรงงานต่างๆได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในยูเครน

*ยูโรร่วงลงแตะจุดต่ำสุดรอบ 1 ปี ในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนกังวลกับวิกฤติยูเครน และจับตามผลการประชุมกำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในวันพฤหัสบดีนี้

*17.11 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.97/99 จาก 31.94/96 ช่วงเช้า

ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.97/99 จาก 31.93/97 ช่วงเช้า

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 41.999/42.033 จาก 41.87/99 ช่วงเช้า

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 104.26/27 จาก 104.17/19 ช่วงเช้า

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3137/38 จาก 1.3123/24 ช่วงเช้า

"วันนี้เป็นการ sideways ตามแรงเก็งกำไรระหว่างวันนี้ ปัจจัยใหม่ๆยังไม่มื่ออะไร ก็ตึงๆกันอยู่ ระหว่างตัวเลขสหรัฐที่ดี กับ flows ที่ยังมา emerging เงินภูมิภาคก็เลยไม่ได้ขยับมาก" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทวันนี้แกว่งตัวอยู่ในกรอบ ตามแรงซื้อขายระหว่างวัน เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่ที่ชัดเจนมาชี้ทิศทางในช่วงนี้ หลังจากเคลื่อนไหวค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา โดยปัจจัยที่นักลงทุนรอดติดตามในสัปดาห์นี้ ยังอยู่ที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ และการประชุมของอีซีบี

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้